



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ โทร.๑๒๒๐

ที่ กษ ๐๘๐๒/๓๙๒

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เรื่อง แจ้งเวียนผลงานผู้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิม ซึ่งเป็นตำแหน่งว่าง

เรียน ผอ.สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม/สพด.

ตามที่กรมฯ เห็นชอบให้ย้ายข้าราชการ ดังนี้

๑. นายนิพนธ์ พัฒนวงศ์สุนทร คุณวุฒิ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ ตำแหน่งนักสำรวจดินชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๕๐๑ กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน สพข.๒ ไปดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (ผอ.กลุ่ม) ตำแหน่งเลขที่ ๕๐๐ ส่วนราชการเดิมที่ว่าง

๒. นางสาววัชรินทร์ พลราช คุณวุฒิ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาปฐพีวิทยา และ วท.ม. (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร ตำแหน่งนักสำรวจดินชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๘๓๕ กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน สพข.๖ ไปดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (ผอ.กลุ่ม) ตำแหน่งเลขที่ ๘๓๓ ส่วนราชการเดิมที่ว่าง

เนื่องจาก ตำแหน่งที่ดำรงอยู่กับตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง ไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มตำแหน่งเดียวกัน จะต้องเป็นผู้ผ่านการประเมินผลงานจากคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ ก่อน จึงจะแต่งตั้งได้ นั้น

บัดนี้ ข้าราชการดังกล่าวฯ ได้ส่งเอกสารประกอบการประเมินเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งที่ว่างดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

๑. นายนิพนธ์ พัฒนวงศ์สุนทร

ชื่อผลงานที่เสนอประเมิน

เรื่อง รายงานการสำรวจดิน พื้นที่ดำเนินการโครงการเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำห้วยพรหมโหดน้อย บ้านซันเม็ก หมู่ ๓ บ้านซันบกแก้ว หมู่ ๔ ตำบลหนองน้ำใส อำเภอพัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

ระยะเวลาดำเนินการ มกราคม – กันยายน ๒๕๕๖

ผู้ดำเนินการ นายนิพนธ์ พัฒนวงศ์สุนทร ตำแหน่งนักสำรวจดินชำนาญการพิเศษ ดำเนินการในฐานะหัวหน้าโครงการ มีหน้าที่เตรียมงานในสำนักงาน สำรวจและศึกษาดินในสนาม และจัดทำแผนที่ จัดความเหมาะสมของดินกับพืชเศรษฐกิจ จัดความเหมาะสมของดินทางปฐพีกลศาสตร์ การกำหนดเขตการใช้ที่ดินและเขียนรายงาน ปฏิบัติงาน ๑๐๐ %

๒. นางสาววัชรินทร์ พลราช

ชื่อผลงานที่เสนอประเมิน

เรื่อง แผนแม่บทเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำห้วยแม่หาร – ห้วยสิงห์หลวง จังหวัดแม่ฮ่องสอน วรรณที่ มส. ๙ (๒๕๕๖) ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำยมตอนล่าง (รหัส ๐๑๑๐) ลุ่มน้ำหลักแม่น้ำสาละวิน (รหัส ๐๑)

ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม ๒๕๕๘ – เมษายน ๒๕๕๙

ผู้ดำเนินการ

๑. นางสาววัชรินทร์ พลราชม ตำแหน่งนักสำรวจดินชำนาญการพิเศษ รับผิดชอบ
ในฐานะหัวหน้าโครงการ มีหน้าที่รวบรวมข้อมูลด้านกายภาพ ทำการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ปฏิบัติงาน ๘๐ %

๒. นางสาวจันทนา สงวนสิทธิ์ ตำแหน่งเศรษฐกรชำนาญการ ดำเนินการในฐานะ
ผู้ร่วมโครงการ มีหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม ปฏิบัติงาน ๑๐ %

๓. นายนิลภัทร คงพ่วง ตำแหน่งนักสำรวจดินชำนาญการ ดำเนินการในฐานะ
ผู้ร่วมโครงการ มีหน้าที่ประเมินความเหมาะสมของดินสำหรับพืชเศรษฐกิจ ปฏิบัติงาน ๑๐ %

ฉะนั้น หากผู้ใดประสงค์จะทักท้วงข้อมูลงานที่เข้าซ้อน หรือการลอกเลียนผลงานหรือสัดส่วนของผลงาน
ให้ยื่นคำทักท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรต่อกลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ ภายใน ๑๕ วัน
นับตั้งแต่วันที่กองการเจ้าหน้าที่แจ้งเวียน หากพ้นกำหนดดังกล่าวโดยไม่มีผู้ใดทักท้วง กองการเจ้าหน้าที่
จะได้ดำเนินการส่งเอกสารประกอบการประเมินให้คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลพิจารณาต่อไป ทั้งนี้
สามารถอ่านรายละเอียดสรุปผลงานที่เสนอประเมินได้ที่ http://www.udd.go.th/WEB_PSD/default.html

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งเวียนให้ข้าราชการในสังกัดทราบทั่วกันด้วย จักขอบคุณยิ่ง

(นางสาวอุษา ทวีแสง)

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่